

สพฐ.จัดสรรงบฯ ปี 59 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน งบดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นำเสนอเมื่อ : 17 ส.ค. 2559

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน
เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๕๔๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
งบดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกเขตจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา ได้เห็นชอบมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ทุกเขตที่เป็นเขตพื้นที่ตั้ง
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพื้นที่ และหลอมรวมแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ของทุกเขตพื้นที่ในจังหวัดเป็นแผนเดียวกัน และเสนอแผนดังกล่าวให้ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
พร้อมทั้งส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงาน
ในเรื่องดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากแผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน จำนวน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ทุกเขต เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ตามบัญชี
จัดสรร ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพะโยม จิตวงศ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๕๕๓๐

โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๕๒๓๒

ดาวโหลดไฟล์แนบ

[ที่ ศธ 04006/ว1447](#)

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 ส.ค.59